

แผนพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม/สัมมนา ของสำนักงานเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ประจำปี 2564

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

หลักสูตร	ช่วงเวลาฝึกอบรม				ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน	สถานที่	งบประมาณ ที่ข (บาท)	ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64						
1. การประชุมวิชาการ เรื่อง การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพก่อนออกสู่ตลาด (Manufacturing & Quality control for marketing authorization of vaccine)					ฝ่ายประกันคุณภาพ	บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการพิจารณาขอขึ้นทะเบียน, เอกสารที่เป็นผลิตภัณฑ์ยา ในหน่วยงานประจักษ์คุณ ภาพ ของสำนักงานเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จำนวน 50 คน	โรงแรมต่างจังหวัด	257,600.00	บุคลากรของ สทช. มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพตามหลักวิชาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ ออกสู่ตลาดได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเน้นในด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพ	วิทยากรในภาคเอกชน/ภาครัฐ
2. โครงการสัมมนาเรื่อง แนวปฏิบัติในการผลิตยาชีวภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ GMP/PICs					ฝ่ายประกันคุณภาพ	ข้าราชการ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จำนวน 50 คน	ห้องประชุมฝ่ายผลิต โรปกปากและทันตแพทย์ สทช.	33,350.00	1. บุคลากรของ สทช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติในการผลิตชีวภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ GMP/PICs ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 2. บุคลากรของ สทช. เพิ่มขึ้นถึงความสำคัญของ หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแนวปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2559 (GMP/PICs) ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	วิทยากรในภาคเอกชน
3. โครงการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน GMP(Quality Management)					ฝ่ายประกันคุณภาพ	ข้าราชการ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานของ สทช. จำนวน 60 คน	ห้องประชุมฝ่ายผลิต โรปกปากและทันตแพทย์ สทช.	38,050.00	1. บุคลากรของ สทช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายของการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน GMP 2. บุคลากรของ สทช. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีและขั้นตอนการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน GMP 3. บุคลากรของ สทช. มีความรู้ความเข้าใจและตั้ง ทัศนคติที่ดีถึงความสำคัญและประโยชน์ของการมีระบบ บริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน GMP ไปปฏิบัติ ตาม	วิทยากรในภาคเอกชน
4. โครงการอบรมหลักสูตร "พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี" รุ่นที่ 3					คณะกรรมการบริหาร	บุคลากรสำนักงานเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จำนวน 50 คน	ห้องประชุมฝ่ายผลิต โรปกปากและทันตแพทย์ สทช.	49,400.00	1. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 2. บุคลากรของ สทช. มีความรู้ที่นำไปปรับใช้ใน กระบวนการทำงานได้อย่างถูกต้อง	- คณะสงฆ์พระครูเมธี - วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น ข้าราชการ ภาครัฐและเอกชน - คณะกรรมการควบคุมคุณภาพจากสถาน ศึกษาศึกษาต่าง ๆ ภาครัฐและ เอกชน - วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รวมทั้งสิ้น								378,400.00		